
sþ. 60. Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um Kópavogshælið.

Frá Svavari Gestssyni og Steingrími J. Sigfússyni.

Hver er stefna heilbrigðisráðherra varðandi framtíð Kópavogshælis?

[58. mál]


